

VIẾT LẠI ĐỀ NHỎ

của LÊ NGỌC DIỆP

Năm đó tôi vào lớp dự bị trường Công Chánh. Thầy HỒ NHẤT QUẢNG cho một bài hình học (đề nhì trung học) "home work". Tuần sau phải nộp. Trọn tuần cả lớp không tên nào làm ra dù đã chạy đôn đáo nhờ thầy cũ bạn xưa. Thôi đành xin hẹn thầy một tuần nữa.

Một thằng này ra ý kiến: Hay hỏi thủ các anh năm ngoái xem sao? Quả thật năm ngoái thầy cũng cho bài đó, có giải đáp đăng hoàng, thầy đã cho 20/20. Một thằng buột miệng khen: "Mấy anh năm ngoái giỏi quá, năm nay tụi tôi trên 20 thằng mà chả thằng nào làm được!" Anh cho mượn bài trả lời." Giới ông nội mẹ gì! tụi tôi cũng mượn mấy cha năm trước nữa, chép y văn góp cho ông!"

Sau đây là đề bài. EIT hay PE giờ đây thi chịu thua rồi; Mong anh nào đặc biệt giỏi toán trung học hoặc có con có rể giỏi môn này nhờ giải đáp hộ đề... thất truyền thì uống lăm. Nhớ là chỉ dùng toán trung học mà giải thôi; không được dùng Geometrie

Trong số tôi nếu có được bài giải đáp thì tại hạ ngoài việc góp "xưởng máu" thường lệ gửi thêm 20\$00 cho tờ báo.

Trong số tôi mà ban biên tập không đăng được bài giải đáp, xin ban biên tập gửi cho tôi 200\$ để mua chuối cúng thầy. Tôi hứa sẽ vãi 3 điều sau đây:

1/- Xin thầy về báo mộng cho một trong chúng con giải đáp được bài cho khỏi ... thất truyền.

2/- Xin thầy phò hộ cho các anh em C.C. còn bên Việt Nam nếu đang học tập thì sớm thi đỗ (PE hay EIT cũng được) để mau đoàn tụ với gia đình rồi còn tính chuyện đoàn tụ với chúng con bên này.

3/- Xin thầy phò hộ cho chúng con, những kẻ đã tốt nghiệp ở trường TIỀN, ở PHÚ THỌ hoặc không THỌ thì cũng xin đừng năm trong tỷ lệ "RỘP LẾT" của nước cờ Hoa.

ĐỀ BÀI: Điểm A và B nằm trên đường kính của vòng tâm O : $OA = OB$.

M là một điểm "bất kỳ" của vòng. MA gặp vòng tại A'; MB gặp vòng tại B' và MO gặp vòng tại H. A'B' gặp đường kính OB tại C. **CHỨNG MINH** CH thẳng góc với MH.

LỜI TỎA SOẠN: - Xin quý bạn với khả năng mình hay con em mình hoặc bạn bè Mỹ meo đen, trắng, Xi, Tàu.... tìm cách giải đáp giúp; nếu không hội ta mất 20\$ + 2\$ = 22\$ uống lăm!

Lưu ý anh DIỆP là theo tục lệ ông bà mình không thể dùng chuối già để cúng được; do đó anh phải liệu mà tìm mua chuối cao, chuối lá, chuối xiêm, chuối ta hoặc chuối để mà cúng nhé.

